
รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 
วันที่  28  มิถุนายน พ.ศ.๒๕67 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม  จำนวน  11 คน 
ลาประชุม     จำนวน    -   คน 
ขาดประชุม   จำนวน    -   คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ วีรชน  ดวงมาเกิด  
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ อนันต์  เนือนสกุล  
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 อุทิศ  มุขประดับ  
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 5 สุพล  ชูชาต ิ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 9 ชาลินี  หลุมแก้ว  
11 นายประนอม  แทนวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม  แทนวงษ์  

เข้าร่วมประชุม    จำนวน 9 คน 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ ์หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ำโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน ธนากร  ฉ่ำโสฬส  
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ ปลัด อบต.โคกว่าน เซ็นต์ กะรัตน์ เลขาสภา ฯ 
6 นางสำเนียง  แก้วอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด สำเนียง  แก้วอำไพ  
7 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวสัดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
8  นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  



 
เริ่มประชุม : เวลา 09.30 น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครบองค์ประชุมแล้ว   ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       2.1  สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2567  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2๕๖7 
 

ที่ประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4    : เรื่อเสนอพิจารณา 
- ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เรียนเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ)  
นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ผมมีเรื่องขอนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดังนี้ครับ 
(ส.อบต.ม.8)   1) สระน้ำ กรป.กลาง สภาพปัจจุบันตื่นเขินกักเก็บน้ำได้น้อย  ขอให้บริหารพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการขุดลอกด้วยครับ 
 2) ถนนดินทางไปโคกหักหินสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางสัญจรลำบากมาก 
ขอให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ประมาณ 100 เมตร 

นายศักดิ์ดา กองสกุล : 1) ขอให้ผู้บริหารพิจารณาและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน   
(ส.อบต.ม.7)  นางสุธรรม อยู่จงดี ถนนยาวประมาณ 400 เมตร กว้าง 4 เมตร เส้นทางนี้ประชาชนเดินทาง 

สัญจรจำนวนมากก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 
น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : ขอให้ผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานข้ามคลองไปทุ่งกะป๊อก สภาพ
(ส.อบต.ม.2)  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไม่สะดวก 
นายประนอม  แทนวงษ์ : ถนนเส้นบ้านนายประสาน  จันทร์อยู่จริง ก็ของให้ผู้บริหารปรับปรุงด้วยเพราะสภาพ
(ส.อบต.ม.11)  ปัจจุบันเดินทางสัญจรลำบากมาก  และงบจ่ายขาดเงินสะสมไม่ทราบว่าจะดำเนินการได้ตอน 

ไหน 
นางดวงฤดี โพธิ์กลาง : ขอให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นางสุวรรณา  ด้วย  
(ส.อบต.ม.1)  ระยะทางประมาณ 50 เมตร และก่อสร้างถนนดิน ถนนที่เชื่อมต่อไปทางที่พักสงฆ์โคกว่านใหม่ 
นางชาลินี หลุมแก้ว : อยากสอบถามผู้บริหารรางระบายน้ำที่ดิฉันเคยนำเรียนผู้บริหารแล้วนั้น อยากทราบ
(ส.อบต.ม.9)  ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตอนไหนคะ 
นายอุทิศ มุขประดับ : มีมีแนวคิดบริเวณอาคารกลุ่มสตรีที่ก่อสร้างผมขอเสนอให้ก่อสร้างเป็นลานกีฬา   
(ส.อบต.ม.3)  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
นายอนันต์  เนือนสกุล : ผมขอเสนอให้ผู้บริหารซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินในพ้ืนที่ ม.4 ที่ชำรุดหลายเส้นทาง 
(รองประธานสภา ฯ) และถนน คสล.อีกหลายเส้นที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ  ก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาเหตุผล 

ความจำเป็นด้วยครับ 
 
 



 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : 1) เท่าท่ีผมได้รับขอมูลจากสมาชิก ฯ ทีกล่าวในที่ประชุม  ก็เป็นโครงการที่ได้พูดคุย
(นายก ฯ)  กันในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งผมมีความคิดจะเสนอจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการ  และบางโครงการก็ 

จัดทำเป็นข้อบัญญัติ ฯ ซึ่งในขณะนี้ผมได้ให้กองช่างได้ออกสำรวจไปในบางหมู่บ้านแล้ว  จะ
พยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด 

2) โครงการที่ท่านอุทิศ  มุขประดับ  เสนอนั้นผมจะนำเสนอโครงการปรับปรุงสระ
หนองขาม  ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมดและจะก่อสร้างลานกีฬาในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งผมได้
จัดทำโครงการเสนอ  ท่านทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย  วันจันทร์ที่จะ
ถึงนี้  ซึ่งท่านเดินทางมาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  

3) โครงการนพื้นที่ ม.8 ผมจะพิจารณาดำเนินการให้ครับ 
4) ในพื้นที่ ม.7 กว้างมีถนนใช้ในการเดินทางสัญจรมาก  ผมจะพยายามจัดสรร

งบประมาณดำเนินการให้ 
5) รางระบายน้ำตามที่สมาชิก ฯ ได้นำเสนอมานั้น  เส้นนี้พระใช้เดินบิณฑบาต  

สภาพพ้ืนที่น้ำท่วมขัง ขยะเยอะมีความจำเป็นต้องแก้ไขแล้วผมจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการครับ 

6) เส้นทางท่ีสมาชิก ฯ ม.11 นำเสนอก็มีความจำเป็นเช่นกัน  จะรอดูว่าจะใช้
งบประมาณส่วนใดเพ่ือดำเนินการ 

7) โครงการที่สมาชิก ม.1,2,4 นำเสนอก็มีความจำเป็น  ก็เช่นเดียวกันผมจะจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป 

8) ผมขอหารือกับสมาชิก ฯ ในที่ประชุมเรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS การ
ดำเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว  ผมไม่อยากให้ปล่อยผ่านขอให้สมาชิก ฯ ได้ติดตามการทำ
หน้าที่ของฝ่ายประจำด้วย  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : ดิฉันก็อยากทราบเช่นกันว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว  สภา ฯ ได้พิจารณาอนุมัติ 
(ส.อบต.ม.2)  งบประมาณให้ดำเนินการแล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้รถมาบริการประชาชนเลย  ก็ขอฝากถึง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่ให้ดีกว่านี้ ก็ขอฝากสมาชิก ฯ ทุกท่านติดตามด้วย 
นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ผมขอฝากและขอเตือนสติทุกท่าน  การอยู่ร่วมกันก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าสร้าง 
(ส.อบต.ม.8)  ความขัดแย้งต่อกัน การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS มันก็เนินนานมาพอสมควร  ผมขอเสนอ 

ให้มีคนกลางเพ่ือติดตามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงการดำเนินการ  และผมขอเสนอท่านประธาน
เป็นคนกลางเพ่ือติดตามการทำงานในเรื่องนี้ไม่ทราบจะเป็นไปได้หรือไม่ 

นายอุทิศ มุขประดับ : ผมก็เห็นด้วยที่จะมีคนกลางไปพูดคุย  จะได้เห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและ 
(ส.อบต.ม.3)  ติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 
นางดวงฤดี โพธิ์กลาง : ท่านปลัดเป็นเลขาสภา ฯ ที่สมาชิก ฯ แต่งตั้ง  ปัญหาต่าง ๆ ก็อยากนัดทั้งสภา ฯ  
(ส.อบต.ม.1)  นอกรอบมาคุยกันว่าเป็นอย่างไรจะได้หาทางออกร่วมกัน 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด   : ปัญหาเรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS ที่ล่าช้า  สมาชิกเสนอคนกลางไปพูดคุย
(ประธานสภา ฯ)  กับท่านปลัด  เดียวผมจะประสานกับสมาชิก ฯ อีกครั้งจะดำเนินการอย่างไร    มีสมาชิก ฯ  

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ฯ ทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 

  

เลิกประชุม  : เวลา  ๑2.00  น. 
 
 



 
 
      ส.ต.ท.      เซนต์  กะรัตน์       ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                        (เซนต์  กะรัตน์) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน/เลขาสภา ฯ 
 
 
 

         ประภาพร  พรมโสฬส      ผู้ตรวจรายงานการประชุม      ศักดิ์ดา  กองสกุล      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)     (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
              ส. อบต.ม. 2                                                  ส.อบต.ม. 7 
 

                     สุพล ชูชาติ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชชูาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
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